

# Trao quà Trung thu ở vùng lũ Bắc Ninh

Năm nay, nhiều thiếu nhi bị ảnh hưởng bão lũ ở tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự chia sẻ và món quà ấm áp từ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh.

**E**m Đặng Thắng Thái ở xã Tam Giang, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) có hoàn cảnh thật khó khăn. Thái chia sẻ, năm nay, em học lớp 8 trường THCS Tam Giang. Bố em mất khi mới lên 1 tuổi. Hiện em đang ở với ông nội. Ông nội em tuổi đã cao. Mới đây, nhà em ở bị ngập do nước lũ dâng cao. Biết được hoàn cảnh của em, tổ chức Đoàn ở tỉnh Bắc Ninh đã tặng em quà Tết Trung thu và hỗ trợ một phần kinh phí để em và ông nội vui bớt khó khăn sau bão lũ. “Em rất vui và xúc động khi nhận được quà Tết Trung thu của các anh chị đoàn viên”, Thái cho hay

Tương tự, em Nguyễn Đức Nhật Anh cũng là một trường hợp bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Anh học lớp 8 của trường THCS Đông Tiến (huyện Yên Phong). Nhà em ở xã Đông Thái bị ngập nước. Em phải di chuyển sang ở nhờ nhà người thân không bị ngập. Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cũng kịp thời động viên và tặng quà Tết Trung thu.

Anh Trần Văn Đăng, Phó Bí thư phụ trách Tỉnh Đoàn Bắc Ninh chia sẻ, cơn bão số 3 đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc, tỉnh Bắc Ninh gặp thiệt hại ngập lụt, giao thông, trường học, công trình công cộng và nhà dân bị hư hỏng. Với tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã chung sức, đồng lòng khắc phục hậu quả sau mưa bão. Trung thu năm 2024 diễn ra vào thời điểm miền Bắc đang trải qua những tháng ngày khó khăn do thiên tai. Điều đó đã khiến các em thiếu nhi không có được một Tết Trung thu trọn vẹn. Một số em đang đi tản chưa được trở về ngôi nhà của chính mình. Có những em còn chưa kịp bỏ sung sách vở, đồ dùng học tập bị nước



Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trao quà Tết Trung thu tặng các em thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi bão lũ

ẢNH: NGUYỄN THẮNG

ngập làm hư hỏng. Đoàn thanh niên các cấp tỉnh Bắc Ninh tích cực hỗ trợ bà con nhân dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn, khắc phục hậu quả bão lũ, đồng thời luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các em thiếu nhi dịp Tết Trung thu. Ngày 16/9, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức lễ hội trăng rằm nhằm động viên, chia sẻ và trao kinh phí hỗ trợ 200 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt lên học giỏi và ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trước đó ngày 15/9, Tỉnh Đoàn và Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu mang tên hành trình “Mang Tết Trung thu đến với thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi bão lũ” tại thị xã Quế Võ và huyện Lương Tài. Tại đây, Tỉnh Đoàn và Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh trao quà Tết Trung thu tặng các em nhỏ với tổng giá trị gần 100 triệu đồng. Đây là hành trình ý nghĩa để các em thiếu nhi ở những vùng bị ảnh hưởng nặng bởi bão lũ và những em thiếu nhi phải đón Tết Trung thu xa nhà có được sự quan tâm, động viên kịp thời của các tổ chức xã hội. “Tôi hy vọng rằng những phần quà, học bổng này sẽ góp phần sẽ chia những khó khăn trước mắt đối của các em, để các em bước đầu ổn định cuộc sống”, anh Đăng cho biết. **NGUYỄN THẮNG**